



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. คำรับรองระหว่าง

นายวันชัย พนมชัย

เลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับคำรับรอง

นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ทำคำรับรอง

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
- รายละเอียดของคำรับรองได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดำเนินการตามเป้าหมาย ดังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายวันชัย พนมชัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดำเนินการตามเป้าหมาย และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้า นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำกับดูแลว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
- ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นายนันทชัย ลิขิตาภรณ์)

ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน ๑

รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)

KPI	ตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย และ (ผลงาน) ⁽¹⁾ ปี 2566	เป้าหมาย ปี 2567
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)				
1	<u>แผนปฏิบัติราชการ อก./แผนปฏิบัติราชการ สมอ.</u> ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	85 (86.2)	85
2	จำนวนชุดข้อมูลที่น่าใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง (Data Lake) เพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	ชุดข้อมูล	2 (2)	1
3	<u>แผนปฏิบัติราชการ สมอ./แผนปฏิบัติงาน สมอ.</u> จำนวนบริการที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น	ระบบ	30 (32)	30
4	<u>แผนปฏิบัติงาน สมอ.</u> กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล (Joint KPI) (กก. สก. กช. ศส.) - การกำหนดมาตรฐานและร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	1,255 (1,904) 15 (15)	1,610 15
5	<u>มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</u> การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (e-Service/Open Data/Digital Transformation)	Level	Level 3	ขั้นสูง
6	<u>มติคณะรัฐมนตรี</u> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ⁽²⁾	ร้อยละ	98 (89.4)	98
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)				
7	<u>แผนปฏิบัติราชการ อก./แผนปฏิบัติราชการ สมอ./แผนปฏิบัติงาน สมอ.</u> จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 กระบวนการต่อหน่วยงาน	กระบวนการงาน	1 (1)	1
8	<u>มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ</u> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0	ระดับ	3 (5)	3

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ผลงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

⁽²⁾ นับเฉพาะงบดำเนินงานในส่วนที่กอง/สำนัก/ศูนย์ ได้รับจัดสรร